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บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

คร้ังที่ 1  ประจ าปี  2558 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่  7  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
     เวลา 10.00 น. 

 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญ  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   
  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2558  

วันอังคารที่  7  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  10.๐0 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
----------------------------------- 

รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติที่มาประชุม 
          

1. นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ 
2. นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานฯ 
3. นายจ าเริญ  สุวรรณี รองประธานฯ 
4. นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ 
5. นายช านาญ  มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1  อ.เมือง 
6. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ. เขต 2  อ.เมือง 
7. นายธัชพล  ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
8. นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง 
9. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ. เขต 5  อ.เมือง 

10. นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ. เขต ๖  อ.เมือง 
11. นายสานิตย์  โตไกรลักษณ์ ส.อบจ. เขต 1  อ.หนองไผ่ 
12. นางนิภา  เจนจบธรรม ส.อบจ. เขต 2  อ.หนองไผ่ 
13. นางสาวณิชาพัฒน์  นิลมุด ส.อบจ. เขต 3  อ.หนองไผ่ 
14. นายสมพงษ์  มาลากรณ์ ส.อบจ. เขต 4  อ.หนองไผ่ 
15. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ. เขต 1 อ.หล่มสัก 
16. นายณัฐวุฒิ  พั้วช่วย ส.อบจ. เขต 2 อ.หล่มสัก 
17. นายกษพงษ์  ชวาลสันตติ ส.อบจ. เขต 3  อ.หล่มสัก 
18. นางฐิตินันท์  พ้ัวช่วย ส.อบจ. เขต 4  อ.หล่มสัก 
19. นายดิลก  ประทุมทอง ส.อบจ. เขต 1  อ.วิเชียรบุร ี
20. นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3  อ.วิเชียรบุร ี
21. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4  อ.วิเชียรบุรี 
22. นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย ส.อบจ. เขต 1  อ.หล่มเก่า 
23. นางกิมกี  ปลั่งศรีทรัพย์ ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มเก่า 
24. นายประภาส  รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1  อ.บึงสามพัน 
25. นายสมภพ  ไทยวัฒนาตระกูล ส.อบจ. เขต 2  อ.บึงสามพัน 
26. นายจ าเริญ  สุวรรณี ส.อบจ. เขต 1  อ.ศรีเทพ 
27. นายสมคิด  รินนาศักดิ์ ส.อบจ. เขต 1  อ.วังโปุง 
28. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ ส.อบจ. เขต 1  อ.เขาค้อ 
29. นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล ส.อบจ. เขต 2   อ.ชนแดน 
30. นายอบ  แสงนก ส.อบจ. เขต 1   อ.น้ าหนาว 

/รายชื่อ... 
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รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่มาประชุม 
 

1. นายทองเสี่ยน  แก่นเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2  อ.ศรีเทพ         ลากิจ 
2. นางสาวจิราพร  เทืองน้อย ส.อบจ. เขต 5  อ.หล่มสัก        ลากิจ 
3. นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร ส.อบจ. เขต 2  อ.วิเชียรบุร ี     ลากิจ 

 

รายช่ือฝ่ายบริหารที่เข้าประชุม 
1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายสมศักดิ์   อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายเอนก นาควิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นายเสถียร อภิญญาภิญโญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นายวิโรจน์   เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. นายชาติชัย สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10. นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าส านักปลัดฯ 
11. นางสายชล สุนทร ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นางปิยนันท์ เฉลิมภาค ผู้อ านวยการกองคลัง 
13. นายส ารวย เจอะแก่นหอม ผู้อ านวยการกองช่าง 
14. นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
15. นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
16. นางชุติมา   ปูองกัน หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
17. นางกมลวรรณ นามวงษ์ หัวหน้าฝุายนิติการและพาณิชย์ 
18. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝุายพัฒนาและสิ่งเสริมการท่องเที่ยว 
19. นางน้ าผึ้ง   ฟักศรี หัวหน้าฝุายพัฒนาสังคม 
20. นายอรรณพ พรหมเศรณี หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 
21. นางวิไลพร   ชะนะภักดิ์ หัวหน้าฝุายกิจการสภาฯ 
22. นางไพศาล   พรหมเศรณี หัวหน้าฝุายการประชุม 
23. นางกานดา กีรติกาลกุล หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน 
24. นางศิริพร   นกแก้ว หัวหน้าฝุายงบประมาณ 
25. นางวัชรีพร ทองเนื้อแปด หัวหน้าฝุายติดตามและประเมินผล 
26. นางอมรรัตน์   ผดุงนึก หัวหน้าฝุายการเงิน 
27. นางสมคิด แก้วนิมิตร หัวหน้าฝุายบัญชี 
28. นางนวรัตน์ แสนนอก หัวหน้าฝุายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
29. นายชูศักดิ์   ทารัตน์ หัวหน้าฝุายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
30. นายประเทือง ทองนุ่ม หัวหน้าฝุายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
31. นายอนุวัฒน์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝุายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
32. นางบุญสิตา ค ามา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว 
33. นางสุจิตรา   เอ้ือนยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว 

 

/34. นางสาวนนธิชา... 
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รายช่ือฝ่ายบริหารที่เข้าประชุม 
34. นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
35. นางอรวรรณ งามนิล เจ้าพนักงานธุรการ 6 
36. นางนงเยาว์   ฉวีแปลง เจ้าพนักงานธุรการ 5 
37. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 
38. นายดนัยฤทธิ์ พิลา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ 5 
39. นายธนัฒพร จันทร์จอม ช่างไฟฟูา 
40. นายอาทิตย์ ทวีสวย ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 
41. นางสาวสมถวิล   อรรถพร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
42. นางสาวมลิวัลย์   ใจทัศน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
รายช่ือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด/องค์กรอิสระ/องค์กรเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น /ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายประธาน จันละมุด ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเพชรบูรณ์  
2. นางสาวลาวัลย์ วุฒิสินอักษรา ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
3. นายสมพงษ์ ทองอินทร์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประเด็นข่าว 
4. นายเอกลักษณ์ นิลเกิด ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เพชร 
5. นายพันค า   เทศประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ชาติไทย 
6. นางสาวมนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวทีวีออนโลน์ 
7. นายวิสิทธิ์พล หิรัญรัตน์ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ FM 97.50 MH 2 
8. นางสาวบุษยมาศ   สิงคชาติ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย  
9. นายจารีย์ สีแก้ว ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกรัฐ 

10. ร.อ.สถิตย์ กองพล เจ้าหน้าที่สถานี วร.92 
11. นายก าแหง กลิ่นเทศ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์หลักเมือง 
12. นายสุนทร คงวราคม ผู้สื่อข่าว NN News 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญ  

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕๕8 
วันอังคารที่  7 กรกฎาคม  2558  เวลา 10.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
    - ไม่มี -  
 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง     รับรองรายงานการประชุม 
2.1 ร่างรายงานการประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2557  

                 วันท่ี 24 ธันวาคม 2557 จ านวน 22 หน้า ได้น าข้อมูลเผยแพร่ผ่าน     
            เครือข่าย Internet ภายใต้ Website ชื่อ                  
          http://www.phetchabunpao.go.thเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง เพื่อทราบ  
  3.1 รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      

                 เพชรบูรณ์ 
         3.1.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
         3.1.2 คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 

                 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง   ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ  
4.1 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ประจ าปี 2558     
4.2 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยแรก ประจ าปี 2559 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ  
    5.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ,โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
          และแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ในหมวดค่าครุภณัฑ์ 
                                     ตามข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
                    งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส านักปลัดฯ,กองแผนฯ,กองช่าง,กองพัสดุฯ,  

      โรงเรียน อบจ.พช.) 
    5.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                            ตามข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
                                            งบประมาณ พ.ศ. 2558 (กองการศึกษาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง   อ่ืนๆ 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

/บันทึกรายงาน... 
 

http://www.phetchabunpao.go.th/
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บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2558 

วันอังคารที่  7  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  10.๐0 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา   10.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ    ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ 
(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)  ลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ ท่านวรโชติ  
        สุคนธ์ขจร ประธานสภาอบจ.พช. จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และ 
     ขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุมครับ  
     - เชิญ ท่านพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานสภาคนที่ 1 ท่านจ าเริญ   
                                              สุวรรณี  รองประธานสภาคนที่ 2 ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานที่ประชุม 
     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังมิได้ก าหนด 
          สมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยทีส่อง  
      ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
      จังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 และระเบียบ  
      กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ 
       แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554 ฉะนั้นเพื่อให้การก าหนดสมัยประชุม  
                    สามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบ จึงอาศัย  
                  อ านาจ ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
                      จังหวัด  พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 และระเบียบ 
             กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ  
               แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 36 (1) ประกาศเปิดสมัยประชุม  
                                วิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558  
                                มีก าหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป   
              จึงประกาศ มาเพ่ือทราบ  โดยทั่วกัน ประกาศ ณ  วันที่ 23 มิถุนายน   
              พ.ศ. 2558 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                 เพชรบูรณ์ ในล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญประธานด าเนินการตามระเบียบ 
      วาระการประชุมครับ  
 

ประธานที่ประชุม   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านรองนายก 
นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ปลัดฯ รองปลัดฯ ท่านผู้อ านวยการทุกกอง 

ข้าราชการทุกท่าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม พี่น้องสื่อมวลชนครับ 
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังมิได้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สมัยที่สอง  
ประจ าปี 2558 ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
                                                                          

                     /พ.ศ. 2540... 



 - ๗ - 
 

 พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ประกอบกับฝุายบริหารโดยนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ยื่นญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 และประธานสภาฯ ได้พิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมโดยเร่งด่วน แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
จึงได้ประกาศเปิดและเรียกประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ครั้งที่ 1 ประจ าปีพ.ศ. 2558 มีก าหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 
กรกฎาคม 2558  เป็นต้นไป  เพ่ือให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติ ประกอบกับได้มีมติอ่ืนๆ ที่จะต้องน าปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภา 
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมวิสามัญ สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 ณ บัดนี้ 

 

    ที่ประชุม: รับทราบ   
 

    ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     ขอแนะน าผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ ต าแหน่ง นักบริหารงาน 
      ทั่วไป เป็นผู้ช่วยเพิ่มอีกหนึ่งท่าน คุณไพศาล พรหมเศรณี ครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
         2.1 ร่างรายงานการประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 5 ประจ าปี  
                                     2557 เมื่อวันที่  24  ธันวาคม 2558  จ านวน 22 หน้า ได้น า 
      ข้อมูลเผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet ภายใต้ website ชื่อ    
                                   http://www.phetchabunpao.go.thเป็น การล่วงหน้าแล้ว 
 

ประธานที่ประชุม    เชิญสมาชิกตรวจดูนะครับว่าจะขอแก้ไข หรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติรับรอง 
       รายงานการประชุมฉบับนี้ เชิญนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 
      การประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม  
    2557 ยกมือครับ 
      

มติที่ประชุม: รับรอง   26 เสียง 
  ไม่รับรอง      ไม่มี  
  ไม่ออกเสียง   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
     3.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาองค์การ  
       บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
     3.1.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญ ส.อบจ. 
     พงษ์พันธ์   วิภาจักษณกุล  

/นายพงษ์พันธ์... 
 

http://www.phetchabunpao.go.th��/
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นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     เพชรบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ทรงเกียรติ 
    ทุกท่านครับ ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา องค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 
     1. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธ์ ประธานกรรมการ  
     2. นายช านาญ  มีวันเนือง กรรมการ  
     3. นายอิทธิเชษฐ์  พรพฤฒิพันธุ์ กรรมการ  
     4. นายสมพงษ์  มาลากรณ์ กรรมการ  
     5. นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล กรรมการ  
     6. ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ รักหาญ  กรรมการ 
     7. นางสาวณิชาพัฒน์ นิลมุด  กรรมการและเลขานุการ  

 ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการตรวจสอบความถูกต้องของร่างบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 ข้อ 33 ข้อ 104 แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  กระผม 
นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล ต าแหน่ง กรรมการ ในฐานะท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ต่อสภาฯ  
เพ่ือทราบดังนี้ 
 

     1. ประชุมในสมัยประชุม  จ านวน  1  ครั้ง  คือ  
 ประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือ
พิจารณาตรวจร่างบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  
2557 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและแก้ไขร่างบันทึกรายงาน
การประชุมสภาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอให้ประธานสภาฯ บรรจุเข้า
เป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาฯ รับรองต่อไป 

     2. ประชุมนอกสมัยประชุม  ไม่มี จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณ  ส.อบจ.พงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล ในนามคณะกรรมการ 
      ตรวจรายงานการประชุม ต่อไป              
     3.2 คณะกรรมการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เชิญ  
      ส.อบจ. ธัชพล ดวงพัตรา  
 
 
 
 

/นายธัชพล... 
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นายธัชพล ดวงพัตรา  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยคณะกรรมการ 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประกอบด้วย 

   1. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ประธานกรรมการ  
     2. นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร กรรมการ  
                    3. นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร กรรมการ  
                   4. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธุ์ กรรมการ  
                       5. นายธัชพล  ดวงพัตรา กรรมการ  
                     6. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด กรรมการ  
                     7. นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย  กรรมการและเลขานุการ  

     ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
      ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วน 
          จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการพิจารณาสนบัสนนุ พัฒนาสง่เสริมกิจกรรมดา้น 
       การศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย 
            ข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 33 ข้อ 104 แล้วรายงาน 
       ตอ่สภาท้องถ่ิน  กระผมนายธัชพล ดวงพัตรา ต าแหน่ง กรรมการ ในฐานะ 
      ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุม 
      คณะกรรมการฯ ต่อสภาฯ เพื่อทราบดังนี้  

 

     1. ประชุมในสมัยประชุม  จ านวน  1  ครั้ง  คือ  
      ประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  เพ่ือ 
       พิจารณาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรยีนองค์การบริหารสว่น 
       จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  
        1) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านไอที 3 ประเด็น  ซอฟแวร์   
        ฮารด์แวร์ และระบบอินเตอร์เนต็ เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้าน 
       แอปพลิเคชั่นตา่ง ๆ  ระบบวดิโีอคอนเฟอร์เรนซ์ และการปรับปรงุระบบ 
       เครือข่ายอินเตอร์เนต็ให้สามารถใช้งานไดด้แีละเสถียรมากขึน้  
       2) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)  
      เสนอที่ประชุมให้มีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและทดลองใช้สัญญาณ Wifi  
      พร้อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในช่วงปิดภาคเรียน และให้มีระบบอินเตอร์เน็ต 
      ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตบริการของโรงเรียน มีโปรแกรมตรวจเช็คการเข้า –  
     ออกของนักเรียน เพ่ือแจ้งผู้ปกครองทาง Massage  
    2. ประชุมนอกสมัยประชุม  ไม่มี จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

    ที่ประชุม :   รับทราบ 
 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณส.อบจ. ธัชพล ดวงพัตรา ในนามคณะกรรมการการศึกษา  
       ศาสนา และวัฒนธรรม รายงานผลการประชุมให้กับสมาชิกและ ผู้เข้าร่วม  
     ประชุมได้รับทราบ  
 
 

/3.2 รายงาน... 
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3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
เชิญฝุายบริหารรายงาน เป็นเรื่องเพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  เชิญท่าน    
นายกครับ 

 

นายก อบจ.พช.    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยองค์การ  
(นายอัครเดช ทองใจสด)  บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
              แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งประธานฯ  
                         และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามค าสั่ง  
        ที่ 90/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 และค าสั่งที่  139/2558  
            ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตามล าดับ เพ่ือได้ด าเนินการติดตามและ  
                 ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ บัดนี้  
     คณะกรรมการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จากการติดตามและประเมินผล  
     แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ  
                พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  
     139 โครงการผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

        1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
       จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมพบว่า ประชาชนในเขตจงัหวัดเพชรบูรณ์  
      มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 2 

            2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานของ 
       องค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นยทุธศาสตร ์พบว่า  
            2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของ  
       ประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
        ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ อยู่ในระดับพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 
          ๒.2 การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
      ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของประชาชน 
      ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็น  
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
           2.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว  ความพึงพอใจ 
       ของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
        ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
          2.4 การพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
       ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       เพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
      4.45 

   2.5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.06 จึงเรียนมา  
เพ่ือโปรดทราบ 

 
/ประธาน... 
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ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รายงาน 
      ผลการติดตามและประเมินของแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
       เพชรบูรณ์ ประจ าจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ที่ประชุมและผู้เข้าร่วม 
     ประชุมได้รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิก
ได้รับทราบ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
       พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา 
       และวันเริม่ตน้ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปขีองแตล่ะ สมัยในปีนั้น  
      วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม  
                 สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม 
     สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
      ประจ าปีไว้หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้    
      หรอืมีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าป ีหรอื 
       วันเริม่สมัยประชุมสามัญประจ าปทีีก่ าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภา ท้องถิ่น  
       น าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปอ่ืีน หรอืในสมัยประชุมวิสามัญ  
     ก็ได้  เนื่องจากไม่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  
     พ.ศ. 2558 ซึ่งสภาได้ก าหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2558 เป็นต้นไป  
     มีก าหนด 45 วัน และได้ครบก าหนดไปแล้ว จึงจ าเป็นต้องก าหนดระยะเวลา  
     และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยที่สอง ประจ าปี  
     พ.ศ. 2558 และ ก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  
     ประจ าปีสมัยแรก ประจ าปีพ.ศ.2559 เพ่ือให้การก าหนดระยะเวลาและ  
     วันที่เริ่มต้นประชุมของทั้ง 2 สมัยประชุมถูกต้องตามระเบียบ ขอเชิญประธาน 
       น าปรึกษาต่อทีป่ระชุมตามระเบียบต่อไป  ครับ 
 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ เป็นการก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้น สมัย 
     ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึ่งผมจะให้สมาชิก  
      เสนอต่อที่ประชุม หลังจากนั้นก็จะขอมติ  และก็ประกาศในอันดับต่อไป  
       เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญ ส.อบจ.เกรียงศักดิ ์พิชิตกวิน ครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน  
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอ าเภอวิเชียรบุรี ก่อนที่  
      จะเสนอสมัยประชุม ผมขอเรียนเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องกันนะครับ  
       เพราะสมัยประชุมที่แล้วมา เราเปิดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก  แต่ไม่  
     มีการประชุม เนื่องจากฝุายบริหารก็ไม่มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุม สมาชิกฯ  
     ก็ไม่มีญัตติน าเข้าท่ีประชุม จึงไม่เปิดการประชุม จึงไม่ได้ก าหนดสมัย ประชุม   
     สามัญ สมัยที่สอง และสมัย ประชุม สามัญ  สมัยแรก  ในปีถัดไป เมื่อมี  
     การประชุมสมัยวิสามัญก็จ าเป็นต้องเสนอก าหนดสมัยประชุม ที่สอง ประจ าป ี 

/พ.ศ. 2558... 



 - ๑๒ - 
 
     พ.ศ. 2558 ผมขอเสนอเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
     มีก าหนด  45 วัน ครับ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  
 

ประธานที่ประชุม   ส.อบจ.เกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ได้เสนอ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.  
                 2558 เป็นต้นไปเป็นเวลา 45 วัน  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  
     เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
     ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็น ชอบตามที่ ส.อบจ.  
      เกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน เสนอก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  
     ประจ าปี  สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2558  วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
      เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน ขอมติด้วยครับ  
       

มติที่ประชุม: เห็นชอบ 26 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 งดออกเสียง  ไม่มี  
 

        ขอประกาศว่า วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัย ที่สอง  
      ประจ าปี พ.ศ. 2558  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป  
      มีก าหนด 45 วัน   
  4.2 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยแรก ประจ าปี 2559 
  จะให้สมาชิกสภาได้เสนอ หลังจากนั้นก็จะขอมติและก็ประกาศต่อไป 

เชิญ ส.อบจ. เกรียงศักดิ์ พิชิตกวินครับ 
  

นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จากอ าเภอวิเชียรบุรี ส าหรับ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559 ผมเสนอเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2559 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน ครับ ผมขอผู้รับรองด้วยครับ 

 

ประธานที่ประชุม  ส.อบจ. เกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ได้เสนอ ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี 2559 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
มีก าหนด 45 วัน  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ      
เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ ส.อบจ. 
เกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ได้เสนอวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก 
ประจ าปี 2559 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน 
ขอมติด้วยครับ 

  

มติที่ประชุม: เห็นชอบ 2 6  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 งดออกเสียง  ไม่มี  
 

    ขอประกาศว่า วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก ประจ าป ี
       พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน   
     
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
 5.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ, โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ, กองช่าง, กองพัสดุฯ, 
โรงเรียน อบจ.พช.) 
 

ประธานที่ประชุม   เชิญฝุายบริหารแถลงญัตติ หลังจากนั้นก็จะเชิญสมาชิกอภิปรายแล้ว 
     ตอบข้อซักถาม เชิญฝุายบริหาร เรียนเชิญท่านนายกครับ  
 

นายก อบจ.พช.    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายอัครเดช  
      ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอมอบหมายให้ 
      นายเอนก นาควิจิตร เลขานุ การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เป็นผู้แถลงญัตติในระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ต่อที่ประชุมสภา
แทน ขอบคุณครับ 

  

เลขานุการนายก อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
(นายเอนก นาควิจิตร)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเอนก นาควิจิตร ต าแหน่งเลขานุการ 
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากท่านนายก 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติ ในระเบียบวาระท่ี 5  
      ข้อ 5.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ, โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็น 
      รายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
      ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ, กองช่าง, กองพัสดุฯ, 
       โรงเรียน อบจ.พช.) 
                                            เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วย 
      จังหวัดเพชรบูรณ์ ไดแ้จ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์ 
       คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี2558 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดหาระบบ 
      คอมพิวเตอร์ และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์    
       ของหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดบัจงัหวัดไดมี้มตเิหน็ชอบ 
      โครงการแล้ว (ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 )  
      แต่หน่วยงานยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้หน่วยงานเปลี่ยนแปลง 
      รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทาง 
      ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กล่าวคือมีการเปลี่ยนแปลง 
      งบประมาณและคุณลักษณะ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และแก้ไข 
        เปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภณัฑ์ ตามข้อบญัญัติ 
       องค์การบริหารสว่นจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
      พ.ศ. 2558 และขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่า 
     จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือรองรับข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจมาปฏิบัติงาน 
      ในกองแผนและงบประมาณ  รายละเอียด ดังนี้ 

/โอนเงิน... 
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โอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ขอโอนเพิ่ม งบประมาณ  173,200 บาท  แยกเป็น 

1.ส านักปลัดฯ  จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 20,400 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   1. หน้า 77 ข้อ 4.1  ค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 88,000 บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 4,000 
บาท  เนื่องจากเดิมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  เปลี่ยนเป็นจอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

2. หน้า 77 ข้อ 4.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED ขาวด า ตั้งไว้ 27,500 บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 9,000 บาท  
เนื่องจากเดิมมีความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที เปลี่ยนเป็น
มีความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 

3. หน้า 78 ข้อ 4.5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร  Multifunction 
แบบฉีดหมึก ( Inkjet)  ตั้งไว้ 4,200 บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 3,400 บาท  
เนื่องจากเดิม  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
เปลี่ยนเป็นมีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาท ี

    4 . หน้า 79 ข้อ 4.6 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ตั้งไว้ 20,400  
    บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 4,000 บาทเนื่องจากเดิมมีก าลังไฟฟูา 
    ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) เปลี่ยนเป็นมีก าลังไฟฟูา 
    ด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 

2.กองแผนและงบประมาณ  จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 
8,000 บาท 

    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. หน้า 87 ข้อ 2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 88,000 

บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 4,000 บาท เนื่องจากเดิมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว เปลี่ยนเป็นจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

2. หน้า 88 ข้อ 2.5 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ตั้งไว้ 20,400 
บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 4,000 บาท เนื่องจากเดิมมีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่
น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) เปลี่ยนเป็นมีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 
1 kVA (630 Watts) 

     3.กองช่าง จ านวน 4  รายการ งบประมาณ 13,100 บาท 
1) หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว หน้า 138 ข้อ 3 วัสดุ

งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 2,800 บาท 
เนื่องจากงบประมาณ มีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 

     2) หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1.หน้า 142 ข้อ 6.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 110,000 บาท 

ขอโอนเพิ่ม จ านวน 5,000 บาท เนื่องจากเดิมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
เปลี่ยนเป็นจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

/2. หน้า 142... 



 - ๑๕ - 
 

    2. หน้า 142 ข้อ 6.2 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ตั้งไว้ 5,500 บาท  
ขอโอนเพิ่ม จ านวน 5,000 บาท เนื่องจากเดิมมีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 
1 kVA (600 Watts) เปลี่ยนเป็นมีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA 
(630 Watts) 

3. หน้า 142 ข้อ 6.3 ค่าจัดซื้อจอภาพ LED ตั้งไว้ 3,000 บาท   
            ขอโอนเพิ่ม จ านวน 300 บาท  เนื่องจากเดิมจอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 
   18 นิ้ว เปลี่ยนเป็นจอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว  

4.โรงเรียน อบจ. เพชรบูรณ์   จ านวน  4 รายการ งบประมาณ 
128,000  บาท หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

1. หน้า 116 ข้อ 4.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 660,000 
บาท ขอโอนเพิ่ม  จ านวน 30,000 บาท  เนื่องจากเดิมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว เปลี่ยนเป็นจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

2. หน้า 116 ข้อ 4.3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 375,000 
บาท ขอโอนเพิ่ม  จ านวน 25,000 บาท เนื่องจากเดิม มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz เปลี่ยนเป็นมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 

3. หน้า 117 ข้อ 4.4 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED ขาวด า  ตั้งไว้ 55,000 บาท  ขอโอนเพิ่ม จ านวน 18,000 บาท เนื่องจาก
เดิมมีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที เปลี่ยนเป็นมีความเร็ว 
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 

4. หน้า 117 ข้อ 4.5 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ตั้งไว้ 280,500 บาท 
ขอโอนเพิ่ม  จ านวน 55,000 บาท  เนื่องจากเดิมมีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อย
กว่า 1 kVA (600 Watts) เปลี่ยนเป็นมีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA 
(630 Watts) 

    5.กองพัสดุและทรัพย์สิน  จ านวน 2 รายการ งบประมาณ  3,700  บาท 
1) หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน หน้า 93 ข้อ 1.2 เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 1,700 บาท  
เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย    

2) หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 96  
ข้อ 2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 44,000 บาท ขอโอนเพิ่ม   
จ านวน 2,000 บาท เนื่องจากเดิมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เปลี่ยนเป็น
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

ขอโอนลด งบประมาณ  173,200 บาท  แยกเป็น 
1.ส านักปลัดฯ  จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 20,400 บาท 
1) หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หน้า 72 

ข้อ 6.1 ตั้งไว้  1,500,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 12,400 บาท 
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2) หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. หน้า 77 ข้อ 4.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 

สี แบบ Network ตั้งไว้ 36,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 4,000 บาท 
2. หน้า 78 ข้อ 4.4 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร Multifunction  

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  ตั้งไว้ 23,000 บาท  ขอโอนลด จ านวน 4,000 บาท 

2.กองแผนและงบประมาณ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 88 ข้อ 2.4 ค่าจัด 

ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว ้6,000 บาท 
ขอโอนลด จ านวน 8,000 บาท 

3.กองช่าง จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 13,100 บาท 
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1.หน้า 142 ข้อ 6.4 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า ตั้งไว้ 33,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 11,100 บาท 

2.หน้า 143 ข้อ 6.5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network  ตั้งไว้ 18,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 2,000 บาท 

4.โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์  จ านวน 2 รายการ งบประมาณ   
128,000 บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
หน้า 102 ข้อ 6.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน  
การสอน) ตั้งไว้ 786,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 116,000 บาท  

2.หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 115  
ข้อ 4.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ตั้งไว้ 75,000 บาท ขอโอนลด 
จ านวน 12,000 บาท 

5.กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 3,700 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 98 ข้อ 2.5 ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  ตั้งไว้ 11,000 บาท ขอโอนลด 
จ านวน 3,700 บาท 

กองแผนและงบประมาณ ขอโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 26,400 บาท 
 เนื่องจากเป็นการตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือรองรับข้าราชการ
และพนักงานจ้างตามภารกิจมาปฏิบัติงานในกองแผนและงบประมาณ   

     หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท  
เพ่ือใช้ปฏิบัติงานประจ ากองแผนและงบประมาณ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้จ านวน 16,500 บาท 

/2. ค่าจัดซื้อ... 
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    2. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชนิดบุนวมหุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิง และ
พนักแขน สามารถปรับเอนและปรับระดับได้ จ านวน 3 ตัวๆ ละ 3,300 บาท  
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ ์(ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 9,900 บาท 

ขอโอนลด จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 26,400 บาท 
1) หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า 82     

   ข้อ 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งไว้ 
20,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 3,300 บาท  

    2) หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1.หน้า 86 ข้อ 2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ตั้งไว้ 75,000     

     บาท ขอโอนลด จ านวน 12,000 บาท 
2.หน้า 87 ข้อ 2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED  

       ขาวด า ตั้งไว้ 33,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 11,100 บาท  
        รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
      งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
      ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือให้โอนไปตั้ง 
      จ่ายเปน็รายการใหม่ ให้เปน็อ านาจอนมัุติของสภาท้องถ่ิน  ข้อ 29 การแก้ไข 
      เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
      สิง่ก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลีย่นหรือเปลีย่นแปลงสถานที ่   
     ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอมาเพ่ือให้สภาองค์การ 
      บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

ประธานที่ประชุม    ขอบคุณท่านเอนก นาควิจิตร เลขานุการนายกฯ ที่ได้แถลงญัตติ 
      ให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบ ในระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน 
      งบประมาณ, โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
       งบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัด  
       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ,  
      กองช่าง, กองพัสดุฯ, โรงเรียน อบจ.พช.) ท่านสมาชิกท่านใดมเีรื่องสงสัยหรือไม่  
      ส าหรับญัตตินี้ ถ้ามีเรื่องสงสัยสอบถามฝุายบริหารได้นะครับ ผมจะใหฝุ้ายบริหาร 
      ตอบข้อซักถาม แล้วจะได้ขอมติในล าดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกครับ ถ้าไม่มีสมาชิก 
      ท่านใดสงสัยสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี ้สมาชิกท่านใด อนุมัติโอนเงิน 
      งบประมาณ, โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
        งบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด                                                                                                                                                  
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ,  
      กองช่าง, กองพัสดุฯ, โรงเรียน อบจ.พช.) ตามท่ีฝุายบริหารเสนอ ยกมือด้วยครับ 
                                                                                                    

    /มติที่ประชุม...  
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มติที่ประชุม: เห็นชอบ 2 6 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 งดออกเสียง  ไม่มี 
 

       ข้อ 5.2 ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าท่ีดินและ 
       สิง่ก่อสร้าง ตามข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัดงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (กองการศึกษาฯ) 
 

ประธานที่ประชุม   เรียนเชิญฝุายบริหารแถลงญัตตินะครับ ถ้าสมาชิกท่านใดสงสัย 
      สอบถามไดน้ะครับ เชิญฝุายบริหารครับ  
 

เลขานุการนายก อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
      ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     ครับ ผมนายเอนก นาควิจิตร ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน 
     จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       เพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตตใินระเบียบวาระที ่5 ข้อ 5.2 ญัตติ ขออนุมัติโอน 
     เงินงบประมาณในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติองค์การ 
         บรหิารส่วนจงัหวัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558   
      (กองการศึกษาฯ) เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์ 
      ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
      ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการ 
      เรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานติดตั้ง 
       กันสาดโครงเหล็กสแตนเลส มงุด้วยแผ่นโพลีคารบ์อเนต ซ่ึงในปงีบประมาณ  
      พ.ศ.2558 ได้ประมาณการติดตั้งกันสาดไว้เฉพาะบริเวณโซนตะลุยแดน 
      ฟิสิกส์ เพ่ือปูองกันไม่ให้น้ าฝนสาดรั่วซึมเข้าไปในตัวอาคาร แต่ปัจจุบันพบว่า 
      ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เมื่อถึงช่วงฤดูฝน น้ าฝนจะสาดเข้ามาภายในตัวอาคาร 
      กระจายโดยรอบ ส่งผลต่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสิ่งแสดงภายในอาคาร 
      แต่ละโซนได้รับความเสียหายมากข้ึน  จึงมีการส ารวจจุดที่รั่วซึมเพ่ิมเติม  
      พบว่ามีความจ าเป็นต้องติดตั้งกันสาดเพ่ิมรอบอาคาร ท าให้งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
       ไม่เพียงพอ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2558 ดังนี้ 
                        ขอโอนเพิ่ม  
       งบลงทุน หมวด ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง 
      สาธารณูปโภค หนา้ 118 ข้อ 3 โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 
      การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งไว้ 300,000.-บาท   
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายงานติดตั้งกันสาดโครงเหล็กสแตนเลส มุงด้วยแผ่นโพลี 
      คาร์บอเนตฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
         

ขอโอนเพิ่ม  จ านวน 250,000.-บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
 
 
                                                                            /ขอโอนลด...  
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ขอโอนลด  จากงบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
หน้า 119 ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือรองรับการประเมินผลระดับชาติ 
และการศึกษา ต่อระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2558 ตั้งไว้  
5,300,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว – บาท คงเหลือ 5,300,000.-บาท 

     ขอโอนลด จ านวน 250,000.-บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 

     ข้อระเบียบ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านเลขานุการนายก ท่านเอนก นาควิจิตร ได้แถลงญัตติให้ 
      สภาแห่งนี้ไดร้ับทราบ สมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามเก่ียวกับญตัติ 
       ข้อ 5.2 หรือไม่ครับ ถ้ามีสอบถามได้ จะได้ให้ฝุายบริหารตอบข้อซักถาม  
      เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะ สอบถามฝุายบริหาร ผมขอมติที่ประชุม 
       แห่งนี้ สมาชิกท่านใดอนุมัติ โอนเงินงบประมาณในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
      ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
      งบประมาณ พ.ศ.2558 (กองการศึกษาฯ) ตามท่ีฝุายบริหารเสนอ ยกมือด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบ 2 6 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 งดออกเสียง  ไม่มี 

ประธานที่ประชุม   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อ่ืนๆ   
       เชิญสมาชิกอภิปราย เชิญ ส.อบจ. ดิลก ประทุมทองครับ 

นายดิลก  ประทุมทอง   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก 
     ผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ ผมนายดิลก ประทุมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
     จังหวัด จากอ าเภอวิเชียรบุรี วันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกอัครเดช  
     ทองใจสด ในนามของชาวต าบลท่าโรง ซึ่ง ขณะนี้นั้น รถขุดเจาะบ่อบาดาล  
     ได้ไปท างานในพ้ืนที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง  ซึ่งนโยบายของ 
     ประเทศไทยได้เน้นในเรื่องของการขุดเจาะน้ าในเรื่องของแหล่งน้ า ในเรื่อง 
     ของบาดาล ซึ่งตรงกับนโยบายของท่านนายก  ที่ท่านได้ด าเนินการมานานแล้ว  
 
 
                                                                                                                                                 /ตรงนี้...  
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     ชาวต าบลท่าโรงได้รับงบประมาณในการขุดเจาะ 4 จุด 4 หมู่บ้าน  
         ถ้าไม่ติดภารกิจใดๆ ก็อยากจะ เชิญท่านไปร่วมดู และร่วมยินดีกับชาวบ้านในเขต 
      พ้ืนที่ต าบลท่าโรง ในเรื่องที่ 2 ต้องยอมรับว่าประเทศไทย ณ ขณะนี้ความแห้งแล้ง 
     ถึงขีดสุดจริงๆ เรื่องโครงการจัดหาแหล่งน้ า หรือว่าการ สร้าง ฝาย หรือ   
     โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกักเก็บน้ า ซึ่งจะใช้รองรับน้ าในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้  
     ผมต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ  ชาวต าบลท่าโรง  ได้ฝากขอบพระคุณ  
     ท่านนายกอัครเดช ทองใจสด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     เพชรบูรณ์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสนับสนุน  และช่วยกันผลักดันโครงการต่างๆ   
     ที่เก่ียวกับโครงการที่จะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า ขณะนี้ได้รับอนุมัติโครงการดีๆ  
     โครงการฝายน้ าล้น  ในหมู่ที่ 10  ต าบลท่าโรง ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์  
     ที่สุด เพราะว่าฝายตัวนี้จะอยู่ในคลอง ซึ่งคลองตัวนี้ชื่อว่าคลองห้วยเล็ง  
          เป็นคลองท่ีกว้าง มีก้นคลองประมาณ 16 เมตร ปากคลองประมาณ   
      38 เมตร ความยาวของคลองประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งทั้งคลองนั้น   
     เคยมีฝาย 2 – 3 แห่ง  แต่ขณะนี้ฝายพังหมดแล้ว ที่นาแถวนั้นประมาณ   
      เกือบ 1,000 ไร่ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากท่านนายกได้อนุมัติ 
      ฝาย ไปให้กับชาวต าบลท่าโรง  เป็นจ านวน 1 แห่ง  ซึ่งเป็นฝายน้ าล้น  
     ชนิดทางรถผ่าน ได้ เรื่องนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูง  
      ท่านเปรียบเสมือนน้ าทิพย์หลั่งชโลมใจให้กับชาวนา ชาวไร่ ขณะนี้ชาวบ้าน  
     สบายใจแล้ว เพราะว่าน้ าไม่มาก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่ฝายมาแล้ว   
      ชาวบ้านหายปุวยหายไข้แล้ว ตัวผมเองสบายใจด้วย อีกเรื่องหนึ่ง  เป็นเรื่อง  
     เกี่ยวกับสาธารณสุข เรื่อง เครื่องพ่นปราบ ยุงลาย พอดีมีเจ้าหน้าที่จากหลายๆ  
     ฝุายจากสาธารณสุขระดับอ าเภอได้ฝากเรียนถามท่านนายกว่า เครื่องพ่นหมอก 
     ควันส าหรับปราบยุงลายเขาอยากให้ อบจ. สนับสนุน เป็นลักษณะเครื่องใหญ่  
     ส าหรับติดรถพ่นจะได้หรือไม่ เพราะว่าเครื่องปราบยุงลายที่ใช้เดินพ่น อย่างเช่น 
     เขตเทศบาลอ าเภอวิเชียรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ แล้วคนเดินพ่นคงเดินไม่ทั่วถึง  
     การปราบยุงลายนั้นคงจะไม่ได้ผล เขาจึงเสนอมาว่า อยากเรียนถามท่านนายก  
     ว่า ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ อบจ. สนับสนุนเป็นเครื่อง ซึ่งใช้ติดรถจะราคาสูง  
      นิดหนึ่ง แต่ว่าพอติดรถแล้ว รถไปวิ่งพ่นจะไปได้ท่ัวถึง เขาอยากให้สนับสนุนลง  
     ไปในหน่วยงานที่สามารถรองรับเครื่องได้ อย่างเช่น เทศบาลใหญ่ๆ ที่มีรถ  
      หรืออย่างน้อยเครื่องละอ าเภอ ผมขอกราบเรียนท่านนายกฯ  พอจะเป็นไปได ้

หรือไม่  สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายก ฯ ในทุกๆ โครงการ กราบ
ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 30 
เขต ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนทุกๆ โครงการ ทุกวันนี้   สมาชิกฯ ของเราในสายตา
ของชาวบ้าน ของหน่วยงานท้องถิ่นด้วยกัน ดูดีมากเพราะว่าเรามีผลงานดีๆ 
ลงไปช่วยเหลือครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณ ส.อบจ.ดิลก ประทุมทอง เชิญ ส.อบจ.นิภา เจนจบธรรม 
      ครับ  

 

/นางนิภา... 
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นางนิภา เจนจบธรรม   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
      ทุกท่าน ขณะนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนแล้ง ไม่ใช่ว่าจังหวัด 
      เพชรบูรณ์จังหวัดเดียว ภาคเหนือ ภาคอีสาน ก็แล้ง ดิฉันได้รับเรียนเชิญจาก  
      ธกส. ที่จะไปเยี่ยมชาวบ้าน 5 ต าบล มีต าบลยางงาม ต าบลห้วยโปุง ต าบลบ่อไทย 
      ต าบลวังโบสถ์ และต าบลนาเฉลียง อยากเรียนถามนายกว่า อบจ.จะช่วยอะไร  
      เขาได้บ้าง ที่ส าคัญที่สุดเรื่องฝายที่ไปสร้างลงแม่น้ าปุาสัก ตรงนี้มีประโยชน์ 

มาก  อยากจะเรียนท่านนายกว่า อยากจะท าโครงการใหญ่ตรงนี้อีกสัก
โครงการก่อนที่เราจะหมดวาระ ดิฉันอยากจะถ่ายรูปให้ท่านนายกดูค่ะ ว่า
เครื่องสูบน้ าประมาณ 2 – 3 ร้อยตัว ที่ไปสูบกันอยู่ตรงนั้น ได้ประโยชน์มากๆ 
ค่ะ แล้วกรณีอย่างเรื่องของบ่อบาดาล อย่างกรณีโรงเรียนที่ไม่มีงบ เราพอที่จะ   
สนับสนุนให้เขาได้หรือไม่ บางครั้งโรงเรียนไม่มีน้ าจริงๆ อยากให้ท่านนายก  
ท าโครงการดีๆ เช่นนี้อีก ที่เราเข้ามา เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชน ถ้ามี  
น้ าทุกคนไม่จนค่ะท่านนายก  

 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณ ส.อบจ. นิภา เจนจบธรรม  เรียนเชิญ ส.อบจ.สมคิด  
      รินนาศักดิ์ครับ  
 

นายสมคิด รินนาศักดิ์   กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสมคิด รินนาศักดิ์ สมาชิก 
      สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอ าเภอวังโปุง  วันนี้ต้องกล่าว 
     ขอบพระคุณท่านนายกอัครเดช ทองใจสด ที่ท่านได้อนุมัติให้เครื่องเจาะ 
      น้ าบาดาลไปเจาะท่ีหมู่ 5 บ้านวังพลับ ต าบลวังหิน ที่พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน 
       ไม่มีน้ าใช้บริโภคหรืออุปโภค ได้รวมตัวกัน มาร้องขอ ที่ อบจ. ท่านนายกได้  
       จัดให้ไป ขณะนี้น้ ามีใช้บริโภคแล้ว พี่น้องชาวต าบลวังหิน โดยเฉพาะบ้านวังพลับ  
        หมู่ 5 ฝากขอขอบคุณ มาครับ วันที่จะเปิดน้ าเป็นโครงการเปิดน้ าใช้ อบจ. 
     ชาวบ้านจะเยี่ยมท่านนายก ครับ กราบเรียนท่านนายกครับ ผมได้รับร้องเรียน  
     จากบ้านวังใหญ่ น้ าบริโภคไม่มี จัดงบขุดลอกท าเป็น โครงการ แก้มลิง  
      งบประมาณที่จะสนับสนุนไม่มี ประสานกับและได้ปรึกษากับท่านนายอ าเภอว่า 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนในการสร้างโครงการแก้มลิง หรือไม่  
      แต่ก็ไม่มี ค าตอบที่ชัดเจน บ้าน วังใหญ่ เขาอยากจะขุดเจาะน้ าบาดาล  และมี  
      หลายพ้ืนทีที่มี่ความตอ้งการเหมือนกัน  ผมเข้าใจว่า  รถขุดเจาะบ่อบาดาล 
      ของ  อบจ. เรา  คงจะ ติดภารกิจ ฝุายบริหาร ได้ เสนอให้จัดซื้อรถขุดเจาะ  
      บ่อบาดาลนั้น ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก ที่ท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยาว ไกล 
      วันนี้เกิดวิกฤตภัยแล้ง น้ าที่จะใช้บริโภคของพ่ีน้องประชาชนนั้น  
       มีความจ ากัด ผม เคยประสานไป ยังหน่วยงานของ  นพค.กรมทหารพัฒนา  
      เคลื่อนที ่ของจังหวัด ว่าเราต้องการให้หน่วยงาน ให้น า เครื่องเจาะ บ่อบาดาล 
      เพราะ ผมได้รับข้อมูลข่าวสารทางสื่อ มีทีวี  ว่ารัฐบาลสนับสนุน ในเรื่องการ  
     แก้ปัญหาภัยแล้ง แต่ไปประสานแล้วเขาไม่ได้ท าเรื่องนี้ครับ ส่วนรถขุดเจาะบ่อ  
     บาดาลขอ อบจ. ผมได้สอบถามหัวหน้า ผู้ควบคุมเครื่องจักรแล้ว แต่ผมได้รับ  
     ค าตอบว่า ขณะนี้ เครื่องเจาะได้ย้ายออกจากอ าเภอชนแดนไปท่ีโซนใต้แล้ว   
 
                                                                                                                          /ถ้าต้อง... 
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      ถ้าต้องการเจาะบ่อบาดาล ต้องรอ งบประมาณปี 59 ผมว่าผมคงรอไม่ไหว  
      พอถึงปี 59 เครื่องจักรจะได้มาขุดให้เราหรือไม่ เนื่องจากเครื่องจักรมีจ ากัด  
      ท่านนายกครับ ชาวบ้าน อ าเภอวังโปุงได้รับความเดือดร้อนถึงภัยแล้ งชาวนา  
      ต้องหว่านข้าวดิน แห้งๆ วัดดวงกัน ถ้าฝน ตกก็มีโอกาสได้ทานข้าว มีเงินใช้หนี้  
      ธกส. ถ้า ฝนไม่ ตก ชาวนา หว่านเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ครั้งที่ 3 เขาคงไม่มีเงิน  
      ที่จะซื้อพันธุ์ข้าว อีก ผมขอฝากท่านนายกครับ  ผมอยากจะได้งบ ประมาณ  
     สร้างโครงการ แก้มลิง สร้างอ่างเก็บน้ า ผมขอฝากให้ท่านช่วยดูแลอ าเภอวังโปุง 
      ด้วยครับ ผมได้เรียนถามท่านนายอ าเภอ ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ท าไมไม่ประกาศ  
      เรื่องภัยแล้ง จังหวัดอ่ืนๆ เขาประกาศกันหมดแล้ว ต าบลซับเปิบของอ าเภอวังโปุง  
      เป็นต าบลขึ้นชื่อว่าเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  แต่ขณะนี้แล้งมาก ผมสงสารชาวบ้าน  
      ถ้าฝนไม่ตกมาภายในอาทิตย์ สองอาทิตย์นี้ สิ่งที่ชาวนาลงทุนไปคงสูญเปล่า  
      ถ้าหากช่วงนี้ชาวนาไม่หว่านพืชผลซ้ าอีก อีกประมาณเดือนสองเดือนจะเลย  
     ฤดูท านา หากว่าต่อไปฝนทิ้งช่วงอีกชาวนาก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดี  
       ผมขอฝากท่านนายว่า ในป ี59 อ าเภอวังโปุงอยากจะให้ท่านอนุมัติงบประมาณ    
      เพ่ือ ขุดลอกโครงการแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และอนุมัติงบประมาณ 
      สร้าง อ่างเก็บน้ า ผมขอฝากผู้บริหารไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  

ประธานที่ประชุม     ขอบคุณ ส.อบจ.สมคิด รินนาศักดิ์ ครับ เชิญ ส.อบจ.ว่าที่ร้อยตรี  
      ชัชวาลย์ รักหาญ 
 

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
      ผมว่าทีร่้อยตรีชชัวาลย์ รักหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
      เพชรบูรณ์ เขตอ าเภอเขาค้อ ก่อนอื่นชาวบ้านต าบลสะเดาะพง  
      ประสานขอเครื่องจักร จาก อบจ. ไปขุดลอกสระ ขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว  ทุกวันนี้น้ าเต็มสระแล้วครับ ชาวบ้านฝากขอบคุณท่านนายก ฯ 
อีกเรื่องผมต้องขอขอบพระคุณท่านนายก ฯ ในส่วนของ หอสมุดนานาชาติ  อ.
เขาค้อ  อบจ. ได้จัด โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2558  เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว
สาธารณะประโยชน์ ให้เกิดความสวยงาม เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกท้ัง เป็นการปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรในองค์กร ส่วนราชการ ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาซึ่งได้มีส่วน ราชการ 
ทุกภาคส่วน ชาวบ้านอ าเภอเขาค้อ ได้เข้าไปร่วมกัน มีกระแสเสียงที่ตอบรับ 
ที่ดีว่า ต้องขอบพระคุณ อบจ.เพชรบูรณ์ ขอบคุณท่านนายก ที่ได้รับโอน 
มอบหอสมุดนานาชาติ เพื่อมาดูแล เพราะว่า ชาวบ้านและส่วนราชการ 
เชื่อในศักยภาพ อบจ. เชื่อในศักยภาพของท่านนายก ที่วันนี้ 
ได้น าหอสมุดนานาชาติเขาค้อกลับคืน ในสภาพที่สวยงามเช่นเดิม และ 
ดีกว่าเดิม หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้าน ฝากขอบพระคุณ อบจ.ของเรา  
 

/ ซึ่งก็เป็น... 
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ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีด้วย ในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น 12 เมืองต้องห้ามพลาด 
ในปีที่ 2 ซึ่ง ททท. จะโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวด้วย เรื่องนี้ผมขอ ฝากเรียน  
ท่านนายกด้วยว่า หอสมุดนานาชาติเป็นความหวังของคนเขาค้อ ของคน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเขาค้อ ผมต้องขอขอบคุณ  
ทุกภาคส่วนด้วยครับ 

 
ประธานที่ประชุม   ขอบคุณ  ส.อบจ.ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ เชิญ ส.อบจ.อบ   
     แสงนก เชิญครับ 
 

นายอบ  แสงนก    กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก ท่านปลัดฯ และท่านสมาชิก 
        ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายอบ  แสงนก สมาชิกสภาองค์การ 
     บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอ าเภอน้ าหนาวได้รับ  
       การสนับสนุนงบประมาณสร้างถนนระหว่างเส้นทาง ห้วยแปลก – วังกวาง  
       จากท่านนายก ท่านได้ประสานงาน และ อนุมัติ โครงการเป็นโครงการ   
         ถนนลาดยาง เมื่อก่อนเป็นถนนขรุขระ ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการสร้าง 

ถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร ชาวบ้าน อ าเภอ
น้ าหนาว ฝากขอขอบพระคุณ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ และท่านนายก ฯ ที่ท่าน ให้การสนับสนุนโครงการที่ดีๆ ให้อ าเภอ     
น้ าหนาวครับ ถนนเส้นที่ 2 ถนนเส้นห้วยกระโปฺ ะ เป็นเส้นทาง พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกเลยดั้น และน้ าตกวงพระจันทร์ ถนนเส้นนี้ ได้รับประโยชน์เกิน
คาดครับ เพราะพอเรามีถนนลาดยางราคาของข้าวโพดและผลผลิตได้ปรับตัว
สูงขึ้นกว่าที่อ่ืน ขณะนี้ เครื่องจักร อบจ. ได้ท าถนนวัสดุคัดเลือกเข้าไป ยังแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่ถ้ าวังค้างคาว บ้านห้วยหญ้าเครือ ขณะนี้ได้ด าเนินการ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเครื่องจักร  อบจ.ก็จะลงพื้นที่ด าเนินการท่ี ต าบลโคกมน  
อีก 2 เส้น ชาวบ้านต าบลโคกมน ฝากขอบคุณท่านด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่ง ผม
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด  น าโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่ท่านได้ สนับสนุนเครื่องจักรในการท าถนนดินบดอัดให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าหนาว ระยะทางทั้งหมด 49 กิโล ขณะนี้ใกล้จะ
ด าเนินการเสร็จแล้ว เรื่องนี้ได้รับค าชมจากชาวบ้านทั้งอ าเภอน้ าหนาวว่า  เป็น
โครงการที่ดี เมื่อปีก่อน  อบจ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรลงพ้ืนที่ ต าบลโคกมน  
และปีนี้จะไปด าเนินการที่ต าบลโคกมนอีกครั้ง เรื่องนี้เราได้รับ ค าชมจาก
ชาวบ้านต าบลโคกมนอีกครั้ง ผมมอีีกเรื่องครับ เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เรื่องนี้
ชาวบ้านอ าเภอน้ าหนาวได้รับ การสนับสนุนจากท่านสมาชิกฯ  และท่านนายก 
ในการซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ท าให้เราได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อ าเภอ
น้ าหนาว ถึงหน้าแล้ง แล้งหนัก อบจ. สนับสนุนเครื่องจักร ไปขุดเจาะ บาดาล
ให้กับชาวบ้านอ าเภอน้ าหนาว ขณะนี้เครื่องจักรก าลังขุดเจาะท่ีต าบลหลักด่าน 
จ านวน 2 บ่อ และต าบลน้ าหนาว 5 บ่อ ต าบลโคกมน 6 บ่อ ขณะนี้ได้
ด าเนินการที่อ าเภอน้ าหนาวและโคกมน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ว่าต าบล
โคกมน ขอเปุาบ่ออีก 9 บ่อ ขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ เมื่อเสร็จจากนี้แล้ว  
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โรงพยาบาลน้ าหนาวไดป้ระสานขอเครื่องจักรของ อบจ. ไปเปุาบ่อที่โรงพยาบาล 
อีก 1 บ่อ การ ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ครั้งนี้ประสบถือว่า ความส าเร็จ  
เพราะเจาะบ่อบาดาลแต่ละครั้ง น้ าที่ได้จะออกมาในปริมาณท่ีมากพอสมควร  
ผมขอบคุณท่านนายกจริงๆ ครับ ที่ท่านมาช่วยได้ทันเวลาจริงๆ ครับ แต่ผมมี 
ข้อสังเกตว่ารถของเรานั้น ใช้ น้ ามันมากเกินไป ท าให้เปลืองน้ ามัน ผมไป 
ถามช่าง ช่างบอกว่าเครื่องของเราเป็นเครื่องใหญ่ ผมเสนอให้เพ่ิมเป็น 2 ปั้ม   
ได้หรือครับ การใช้ปั้ม 2 ปั้ม จะช่วยลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงได้  นะครับ  
ถ้าท่านขอเปลี่ยน ผมจะยกมือให้ท่านนายกด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่ง  ผมขอฝาก 
ส.อบจ. เกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ด้วยนะครับว่า โรงเรียนที่อ าเภอน้ าหนาว 
เขาต้องการซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต เพราะเวลาออกงาน แต่ละครั้ง เรามีแต่ 
วงดนตรีเล็กๆ เท่านั้น ผมขอฝาก เรื่องนี้ ไว้ด้วยครับ แล้วผมมี อีกเรื่องคือว่า  
เวลาไปฝึกอบรมต่างๆ ทั้งผู้น า และ อสม. ผมขอฝากท่านนายกว่า ผมอยากให้ผู้น า 
และ อสม.ไปดูงานกันประมาณ 2 รถบัส  เพราะอ าเภอน้ าหนาวเป็นอ าเภอ  
ที่อยู่บนเขา เป็นอ าเภอที่ก าลังจะพัฒนา ผมขอรับการสนุนสนุนในเรื่องนี้ครับ   
ขณะนี้ที่อ าเภอน้ าหนาวได้มีพยัคฆ์ไพรเข้ามาตรวจสอบพ้ืนที่ แต่เรื่องนีไ้ม่น่าเป็น 
ห่วงเพราะพยัคฆ์ภัยเขาเข้ามา เพ่ือด าเนินการกับนายทุนรายใหญ่ๆที่บุกรุกพ้ืนที่    
ปลูกยางพารา ตั้งแต่25 ไร่ ขึ้นไป  ส่วนชาวบ้านเขาไม่จับ แต่บางส่วนที่จับไปแล้ว  
เขาจะมีการพิสูจน์ว่า เป็นของชาวบ้านจริงหรือไม่ ท ามาก่ีปีแล้ว ตามมติของ ครม. 
พ.ศ. 2541 เขาจะดูจากแผนที่ทางอากาศว่า  อยู่ในเขตนี้หรือไม่ ถ้าชาวบ้าน 
บุกรุก เขาจะมี การพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้โครงการ ที่จะ ขอฝาก  
ท่านสมาชิกนะครับ ถ้าสมาชิกท่านใดอยากไปเจ้าภาพในการปลูกต้นไม้ 
สองข้างทางที่อ าเภอน้ าหนาว ร่วมกับเจ้าคณะอ าเภอน้ าหนาว เรามีโครงการปลูก 
ต้นไม้สองข้างทาง โดยให้แต่ละหมู่บ้านปลูกต้นไม้ตลอดฤดูกาล โดยไม่ให้ซ้ ากัน  
แล้วอ าเภอน้ าหนาว  จะมีดอกไม้ออกดอกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ทุกฤดูกาล  
ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณ ส.อบจ. อบ แสนนอก นะครับ มีสามา ชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ 
     หรือไม่ ถ้าไม่มี เรียนเชิญท่านนายกครับ  
 

นายก อบจ.พช.    กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ มีสมาชิก    
      5 ท่านที่ได้มาพูดถึงเรื่อง ค าชม พูดถึงการท างานขององค์การบริหารส่วน 
      จังหวัด ผมขอขอบคุณทุกท่าน แตข่ออนญุาตพูดถึง คนสุดท้ายก่อนนะครับ  

เพราะ ส.อบจ. อบ  แสงนก มีประเด็นในการพูดหลายเรื่อง เรื่องถนนสายห้วย
แปลก ห้วยกระโ ปฺะ – เลยดั้น เรื่องนี้เป็น เรื่อง หลักของปีที่แล้ว เป็นเรื่อง
นโยบายที่ท าไปสู่แหล่งท่องเที่ยว และ เพ่ิมรายได้ ให้กับพ่ีน้องประชาชนชาว
อ าเภอน้ าหนาว ส่วนเรื่องถนนบดอัด  อบจ. เราไปท าที่ อบต.น้ าหนาว 
ระยะทางท้ังสิ้น 50 กิโลเมตร ท่านสมาชิกท่านอ่ืนจะไม่ 
เข้าใจว่า ท าไมมีการท าถนนหลายเส้น ที่อ าเภอน้ าหนาว เนื่องจากอ าเภอ  
น้ าหนาวมีองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ 4 ต าบล ท่านนายกทั้ง 4 ต าบล 

/ ได้มาพบ… 
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ได้มาพบและปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน   เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว มีงบประมาณน้อย ผมให้ค าปรึกษาไป
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเครื่องมือ  เครื่องจักร ที่มีศักยภาพ
พร้อมในการท างาน แต่ว่าทุกวันนี้  หลายท้องถิ่นคิดไม่เหมือนกัน  
ถ้าอยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการให้ ในส่วนนี้ เราต้อง  
ท างานร่วมกัน และ ช่วยกัน สนับสนุนงบประมาณ ขณะนี้  อบต.น้ าหนาว  
ทั้ง 4 อบต.  ได้อุดหนุนงบประมาณและให้กับ อบจ.เพชรบูรณ์ ในการพัฒนา
ถนนเพ่ือการเกษตร การเจาะบ่อบาดาล ซึ่งในส่วนของ การเจาะบ่อบาดาลที่
อ าเภอ น้ าหนาว นั้นได้ผล ดีได้น้ า จากการขุดเจาะ  15 คิว /ชั่วโมง  
ขณะนี้เราได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด 10 บ่อ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้ใน
ระดับหนึ่ง เรื่อง ถนนในการขนส่งผลผลิตน่าจะคล่องตัวขึ้น  ส่วนรถเจาะบ่อ
บาดาล  ส.อบจ. ข้องใจว่า ท าไมใช้น้ ามันในการด าเนินงานในปริมาณมาก              
ผมขออธิบายอย่างนี้ครับ ที่ต้องใช้น้ ามันในปริมาณมากนั้น เนื่องจาก
เครื่องจักรของเราเป็นเครื่องที่มีคุณภาพสูง มีหลายพื้นท่ีที่ อบจ. น ารถขุดเจาะ              
บ่อบาดาลไปสนับสนุนและเจ้าของพ้ืนที่ได้สนับสนุนงบประมาณด้านน้ ามันเอง  
ที่ผ่านมาเครื่องจักรของเราด าเนินการมาแล้วประมาณ  100 บ่อ ไม่ประสบ
ความส าเร็จ จ านวน 2 บ่อ ซึ่งเจาะแล้วไม่ได้น้ า คือ ที่บ้านนายมและบ้านโคก 
ซ่ึงเ จาะลงไปประมาณ  200 เมตรก็ไม่ได้น้ า การประมาณการราคา ก็มี
ระเบียบฯ อยู่ว่าเราต้องการประมาณการอะไรบ้าง ในส่วนของพ้ืนที่ก็มี
ระเบียบอยู่ว่าต้องประมาณการในส่วนใดบ้าง ต้องประสานกันในแต่ละพ้ืนที่ครับ 
กรณีของอ าเภอน้ าหนาวเขา สนับสนุนงบประมาณด้านน้ ามันเชื้อเพลิง เอง 
อบจ.สนับสนุนในส่วนของเครื่องจักร  เครื่องจักรท างานอยู่ที่นั้น ประมาณ      
3 เดือน ได้ปริมาณงานค่อนข้างคุ้มค่า ส่วน ส.อบจ. นิภา เจนจบธรรม                
ท่านอยากให้ประหยัดค่าใช้ลงได้หรือไม่ หากเป็นการเข้าไปเจาะในพื้นที่ของ
โรงเรียน  ผมขอน าเรียนว่าถ้าฟรี เลยคงไม่ได้ครับ   แต่ถ้าหากทาง โรงเรียน
เดือดร้อน จริง ๆ สามารถ มาคุยกัน ได้นะครับแต่ทาง โรงเรียนต้องมีการ
สนับสนุน งบประมาณในบ้างส่วน ด้วยครับ  แต่กรณี อบต. เป็นท้องถิ่นท่ีมี
งบประมาณอยู่แล้ว  เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนในการที่จะไปรับจ้างเอกชนใน
การเจาะบ่อบาดาลนั้นประหยัดมากครับ ตอนนี้ ศักยภาพเครื่องจักร ของเรา
ทันสมัย มากอาจมี บางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ผมต้อง ปรึกษาหารือกับกองช่าง     
อีกครั้ง ขอน าเรียน  ส.อบจ.ให้เข้าใจตรงกันครับ  ส าหรับ ส.อบจ.สมคิ ด                    
การขุดเจาะบ่อบาดาลที่บ้านวังพลับ ชาวบ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ ามาพบผม  
บอกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล ของเขาไม่มีงบประมาณ ส าหรับการขุดเจาะ
บ่อบาดาลและชาวบ้านเขาได้น าเงินมามอบให้ผม 1 แสนบาท นั้นหมายความ
ว่าเขามีความเดือดร้อนจริงๆ ผมให้น าเงินแสนหนึ่งไปเติมน้ ามัน ส่วนหนึ่งผม
สนับสนุนช่วยด้วย  เพราะผมถือว่าเขาช่วยเหลือตัวเองด้วย  แต่ละพ้ืนที่ต้อง
ช่วยเหลือตัวเองส่วนหนึ่ง เรา สนับสนุนส่วนหนึ่ง  ถ้าเราไปท าทุกอย่างให้หมด 
ความต้องการมากมายมหาศาล  เราไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน  
                                                                                /  ส่วน ส.อบจ. ….. 
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ส่วน ส.อบจ.  ชัชวาลย์ รักหาญ เรื่องขุดสระ โครงการที่บ้านสะเดาะพง
ประสานงาน เรื่องนี้เม่ือ  2 ปีแล้ว ส่วนหอสมุดนานาชาติ  อ.เขาค้อ ต้อง
ขอขอบคุณจังหวัดทหารบก ที่ได้อนุญาตให้เราเป็นผู้ดูแลและ เราก าลังประชุม
หารือในการที่จะพัฒนาหอสมุดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
อีกแห่งหนึ่ง  ส าหรับ ส.อบจ.ดิลก ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านชื่นชม  
เรื่องการก่อสร้างฝาย การขุดเจาะบ่อบาดาล  ถือว่าเป็นเรื่องท่ีเราต้องท าอยู่แล้ว              
ในส่วนของ ส.อบจ. ดิลก ท่านได้สนับสนุนส่วนหนึ่งด้วย เราร่วมกันท างานในพ้ืนที่ 
ขอบคุณส าหรับปูายที่ไปติดไว้เป็นที่โดดเด่น ส่วนเรื่องเครื่องพ่นยุงลาย หากเรา
จัดซื้อ เราจะถูก  ส.ต.ง. ท้วงติง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ อบต.สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ แต่กรณีที่  ส.อบจ.ดิลก กล่าวถึงนั้น เป็นเครื่องพ่นติดรถยนต์  เป็น  
เครื่องขนาดใหญ่ ซึ่ง อบจ. เพชรบูรณ์ ได้ซื้อให้กับ ส านักงาน สาธารณสุข  
จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว หาก ต้องการใช้ สามารถ ประสาน ไป ที ่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์  ประมาณ  10 เครื่อง  อ าเภอละ                
1 เครื่อง แต่ปัญหาที่เกิดข้ึน คือมีการยืม เครื่องไปใช้ แล้วเวลา ส่งคืนไม่คืนใน
สภาพเดิม  ท าใ ห้ไม่อยากให้หน่วยงานอื่นยืม หน่วยงานไหน  ผมน าเรียน                  
ส.อบจ.  ให้ ช่วยประสาน หน่วยงานที่จะขอใช้ว่า ให้มาขอยืมได้ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์  ส่วนเรื่องฝายขอบคุณ  ส.อบจ.นิภา  ที่น าเรียน
สมาชิกว่า ฝายนั้นมีประโยชน์ ขณะนี้มีเครื่องสูบน้ า 200 – 300 เครื่องเป็น
แหล่งกักเก็บน้ า แล้วให้ชาวบ้านสูบน้ ามาใช้ในเวลาที่จ าเป็นในส่วนที่เราจะ
พัฒนาฝายต่อไปในอนาคต เราก็ต้องมาดูงบประมาณเราด้วย เนื่องจากฝาย  
แต่ละตัว ครั้งที่แล้วเรามีโอกาสได้ท า 50 - 60 ตัว เราใช้เงินกู้ในส่วนของ          
สภาฯ เรายกมือให้ผมกู้ธนาคาร แล้ว เราได้ จัดสรรฝายไปทุกเขตเลือกตั้ง               
ของสมาชิกทุกเขตอ าเภอ ถือว่าได้ประโยชน์มากมาย แต่ถ้าเราจะท าอีก               
เราต้องมาดูยอดงบประมาณเราด้วย ผมพยายามจะท า เพราะฝายเป็นเรื่องที่
จ าเป็นจริงๆ ผมรับปากไว้ว่าก่อนจะหมดวาระ เรามาร่วมช่วยกันดูอีกที ท่านจะ
หมดวาระประมาณปีกว่า ผมวันที่ 24 นี้แล้ว ครับ ผมต้องขอขอบพระคุณท่าน
สมาชิกท้ัง 5 ท่าน ที่ได้กรุณาติชมการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วน ขอบคุณทุกๆ กองที่ให้การสนับสนุน ให้งานเกิด
เต็มที่ เป็นที่ นิยม และเป็นที่ ยอมรับของพ่ีน้องประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ภาพรวม ผมต้องขอบพระคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ อีกเรื่องหนึ่ง ขออนุญาตน า
เรียนและเรียนเชิญ เนื่องจากท่านอดีต ส.ส.ปัญจะ เกสรทอง  ด้วยโรคชรา             
ในวัย 84 ปี และก็จะมีการรดน้ าศพวันนี้ที่บ้านเพชรบูรณ์ เวลา 17.00 น. 
ซึ่งในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งที่ท่านมี
ชีวิตอยู่ ท่านได้ท าคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์มากมายมหาศาล วันนี้
เรามีโอกาสได้มาจังหวัดกันแล้ว ถ้าใครไม่ติดภาระใด ขอเรียนเชิญ นะครับ  
17.00 น. ร่วมพิธีรดน้ าศพ สวดอภิธรรมในเวลา 20.00 น. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอเป็นเจ้าภาพในวันนี้ เรียนเชิญทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจใด บาง
ท่านเป็นเรื่องท่ีเข้ามาพอดี บางท่านอาจจะมีภารกิจก็ตามสะดวก ผมขอน า
เรียนไว้เท่านี้ก่อนนะครับ 
 

/ ประธาน… 
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ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ตอบข้อซักถามค าติชมของท่านสมาชิก ฯ  
มีสมาชิกท่านใด จะเสนอแนะเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายก ฯ พร้อมทั้งผู้อ านวยการทุกกอง ข้าราชการ            
ทุกท่าน และพ่ีน้องสื่อมวลชน และข้าราชการต ารวจที่ได้มาการดูแล ส าหรับ
การประชุมวันนี้ก็เรียบร้อยไปด้วยดี แล้วพวกเราจะเอาเรื่องต่างๆ ไปพัฒนาให้
จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ดีมีสุขต่อไป วันนี้ต้อง ขอบพระคุณมากครับ  

 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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 ผู้รับรองร่างรายงานการประชุม 
 

บรรเทิง  สิงห์สถิตย์ 
(นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์) 
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